

สหรัฐฯ

ยอดขายน้ำเชื่อมจากข้าวโพด (HFCS) ในสหรัฐฯ ซึ่งมีหลาย ๆ บริษัท ได้แก่ Hunt, Snapple, Gatorade และ Starbuck ใช้ผลิตเครื่องดื่ม อาหารเข้าประเภท cereal และอื่น ๆ ปรับตัวลดลง ถึง 11% ในช่วงปี 2003-2008 ขณะที่ยอดขายน้ำตาลกลับเพิ่มขึ้นถึง 7%

บริษัทผู้ผลิตอาหารกล่าวว่า เป็นเพราะน้ำเชื่อมจากข้าวโพดถูกกล่าวอ้างว่า เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวานและอื่น ๆ ขณะที่อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลได้รับคำคำนิยามว่า เป็นทางเลือกของสุขภาพมากกว่า

USDA รายงานว่า ในปี 2008 คนอเมริกันบริโภคน้ำตาลเฉลี่ย 65.7 ปอนด์ต่อคนต่อปี (ประมาณ 29 กก.) ขณะที่มีการบริโภคน้ำเชื่อมจากข้าวโพดเฉลี่ย 53.1 ปอนด์ต่อคนต่อปี (ประมาณ 23.6 กก.)

นักโภชนาการกล่าวว่า โดยปกติแล้ว น้ำเชื่อมจากข้าวโพดและน้ำตาลมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกันมาก

ฟิลิปปินส์

สำนักบริหารน้ำตาลของฟิลิปปินส์ (SRA) กล่าวว่า น้ำตาลขายปลีกในประเทศจะยังไม่ขึ้นราคา เพราะยังมีปริมาณน้ำตาลอยู่มาก โดยเชื่อว่า ยังมีอยู่ถึง 6 แสนตันในโกดังของโรงงานโดยไม่นับรวมถึงน้ำตาลในคลังของบริษัทผู้ส่งออกและผู้ค้าส่ง ถึงแม้โรงงานจะปิดหีบแล้วก็ตาม ฟิลิปปินส์ก็ยังมีน้ำตาลเพียงพอไปจนถึงช่วงเปิดหีบปีหน้า นอกจากนี้ น้ำตาลที่ฟิลิปปินส์นำเข้าจากตลาดโลกจำนวน 150,000 ตัน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก็กำลังส่งมอบ ดังนั้น จึงไม่มีภาวะขาดแคลนน้ำตาลแต่อย่างใด

SRA กล่าวว่า จำเป็นต้องออกโรงแถลงในเรื่องดังกล่าวเพื่อห้ามปรามพ่อค้าที่พยายามสร้างสถานการณ์ว่า มีภาวะขาดแคลนน้ำตาลในประเทศ โดย SRA จะร่วมมือกับทางการตรวจสอบการค้าน้ำตาลที่ขึ้นราคาโดยไม่สมควร และให้ประชาชนแจ้งเบาะแสแก่ SRA ด้วย

ปัจจุบัน ราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ขายปลีกอยู่ที่ 52.80 เปโซต่อกก. (37.75 บาท) และราคาน้ำตาลทรายดิบอยู่ที่ 44.42 เปโซต่อกก.(31.76 บาท)

อินเดีย

โรงงานน้ำตาลในอินเดียยังไม่ทำสัญญาซื้อน้ำตาลทรายดิบ ถึงแม้ราคาในตลาดโลกจะพุ่งใจให้นำไปแปรรูป เพราะเมื่อรวมกับค่าขนส่ง ค่าจัดการและค่าสูญเสียน้ำตาลระหว่างรีไฟน์อีก 6% แล้ว ต้นทุนจะอยู่ระหว่าง 24,400-25,400 รูปี ขณะที่ราคาน้ำตาลทรายขาวในประเทศอยู่ที่ 36,000-27,000 รูปีต่อตัน

โรงงานน้ำตาลกล่าวว่า ถ้าราคาน้ำตาลต่ำกว่า 12 เซนต์ต่อปอนด์ และมีการเก็บภาษีนำเข้าน้ำตาล 30-40% ทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศแพงขึ้น จึงอาจจะมีความเป็นไปได้ที่โรงงานจะนำเข้าน้ำตาลทรายดิบมาแปรรูป แต่นั่นย่อมหมายความว่า ผลผลิตน้ำตาลในประเทศต้องลดลง ซึ่งแทบ

